



ประกาศเทศบาลตำบลลาด

เรื่อง นโยบาย “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลลาด ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายธูป รอดจ่อหอ นายกเทศมนตรีตำบลลาด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลลาด ขอประกาศนโยบาย “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลลาด ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดให้” ของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลลาด ทุกคน ว่าเทศบาลตำบลลาดเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลาด และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของเทศบาลตำบลลาดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธูป รอดจ่อหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลลาด



ประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย“สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตลาด ไสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

.....
โดยที่ตระหนักถึงการทุจริต คอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจัด
ให้หมดสิ้น

ข้าพเจ้า นายธูป รอดจ่อหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
เทศบาลตำบลตลาด จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะ
ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาด ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในสำนักงาน
เทศบาลตำบลตลาด และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ

เทศบาลตำบลตลาด จึงมีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลตลาด
ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ งดรับ - งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรณรงค์ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลาด ทุกระดับ งดรับงดให้ของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มา
ติดต่อราชการ ผู้มาขอรับบริการ ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลตลาด ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิต
ของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการกับทางเทศบาลตำบลตลาด ทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่
พัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาดของเราให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่
ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธูป รอดจ่อหอ)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาด